

Số: /KH-UBND

Bông Trang, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội xã Bông Trang năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 26-9-2023 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Bông Trang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác xã hội. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội.

Xây dựng đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách và cộng tác viên công tác xã hội đạt yêu cầu về chất lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu trợ giúp xã hội theo hướng chuyên nghiệp.

Đẩy mạnh và phát huy vai trò cộng tác viên công tác xã hội trong hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội nhằm trợ giúp đối tượng xã hội yếu thế một cách kịp thời, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Các hoạt động phải được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm chất lượng. Các nội dung truyền thông phải đúng trọng tâm, trọng điểm, nội dung, hình thức truyền thông phong phú, đa dạng; học viên tham dự đúng thành phần và tham dự đủ thời gian theo quy định; công tác tư vấn, kết nối, trợ giúp phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Cơ quan UBND xã Bông Trang thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội, trong đó có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức và cộng tác viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do chính phủ quy định.

2. Cán bộ, công chức và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại xã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tập huấn kỹ năng công tác xã hội.

3. Bảo đảm ít nhất 35% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về công tác xã hội

Tuyên truyền các nội dung của Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và các chính sách trợ giúp xã hội như: Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14-12-2020 hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội; Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12-9-2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật,...

Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của các ngành và cộng đồng xã hội về chính sách pháp luật liên quan đến công tác xã hội, về vai trò, vị trí công tác xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong giáo dục, y tế, tư pháp và các lĩnh vực xã hội khác thông qua các hoạt động như tập huấn, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, hội thi, giao lưu, đối thoại, sinh hoạt câu lạc bộ; Sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông (tờ rơi, tài liệu, sổ tay, băng rôn, panô, ...); Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trên hệ thống Đài Phát thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông.

Tổ chức các lớp truyền thông trang bị các kiến thức kỹ năng phòng tránh nguy cơ trẻ em bị xâm hại tình dục tại cộng đồng, phòng chống xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đuối nước và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cộng đồng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trên không gian mạng.

Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày công tác xã hội Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác xã hội.

2. Củng cố, phát triển mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và cộng tác viên công tác xã hội trong các lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, các ban, ngành, hội, đoàn thể, các cán bộ về hưu những người có tâm huyết về công tác xã hội để hình thành mạng lưới cộng tác viên tuyến cơ sở nhằm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ phát hiện, kết nối hỗ trợ kịp thời khi đối tượng có nhu cầu trợ giúp.

Tổ chức tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng về công tác xã hội và trợ giúp xã hội cho đội ngũ cán bộ, công chức và cộng tác viên công tác xã hội, các Hội đoàn thể, các tổ dân cư, các nhân viên cộng tác viên công tác xã hội tại cộng đồng.

Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và cộng tác viên công tác xã hội tham dự các khóa đào tạo, đào tạo lại nghiệp vụ công tác xã hội trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn kỹ năng công tác xã hội chuyên sâu trong chăm sóc, phục hồi, trợ giúp đối tượng đặc thù do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, giáo dục,...tổ chức.

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động công tác xã hội; tổ chức các chuyến khảo sát học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác xã hội trong hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Xây dựng mối liên hệ, kết nối giữa đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội trong các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, y tế, tư pháp, giáo dục để thực hiện việc tư vấn, trợ giúp, chuyển gửi khi đối tượng có nhu cầu cần trợ giúp.

3. Cung cấp dịch vụ công tác xã hội và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội

Bảo đảm thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã.

Thực hiện các hoạt động trợ giúp: Tư vấn, tham vấn, kết nối, chuyển tuyến, giáo dục, đàm phán, hòa giải, tuyên truyền, kết nối nguồn lực, ...cho đối tượng xã hội yếu thế và người dân khi có nhu cầu.

Cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho các nhóm đối tượng đặc thù như người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, người cao tuổi; trẻ tự kỷ; người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ bị bạo lực, xâm hại, bị buôn bán...

Thực hiện tư vấn 24/7 thông qua đường dây nóng để trợ giúp các đối tượng, người dân tiếp cận tới đa các dịch vụ công tác xã hội; tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách trợ giúp xã hội; nâng cao hiệu quả kết nối nguồn lực, trợ giúp đối tượng,...

Theo dõi, thu thập thông tin đánh giá diễn biến tình hình xã hội của địa phương về quan hệ gia đình, xã hội và các nhu cầu cần trợ giúp của đối tượng và đề xuất các cấp có thẩm quyền có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

Xây dựng và triển khai kế hoạch tự kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn xã, các chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; Những vấn đề nổi cộm, tác động tiêu cực đến các đối tượng yếu thế (Người khuyết tật, trẻ em, người già, lang thang...); Những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê số liệu về các đối tượng bảo trợ xã hội; Biểu dương các gương điển hình trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí Tỉnh hỗ trợ (nếu có); kinh phí địa phương bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các đơn vị có liên quan theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách công tác xã hội)

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và điều phối việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Triển khai thực hiện các chính sách, văn bản pháp luật về phát triển công tác xã hội.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan xây dựng mạng lưới tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội và mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức và cộng tác viên công tác xã hội; triển khai thực hiện các tiêu

chuẩn, quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tiêu chuẩn đạo đức cán bộ viên chức, cộng tác viên công tác xã hội khi có hướng dẫn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; tham mưu UBND xã tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

2. Đề nghị các trường học trên địa bàn xã

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và học sinh.

Tổ chức Hội thảo tọa đàm tuyên truyền về công tác xã hội trong nhà trường

Tổ chức tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội trong trường học cho đội ngũ giáo viên phụ trách công tác xã hội tại các trường học.

Phát hiện các nguy cơ trong và ngoài nhà trường có ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh; các vụ việc liên quan đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật hỗ trợ tư vấn, can thiệp kịp thời.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và định hướng nghề cho học sinh.

3. Trạm Y tế xã

Chủ trì phối hợp các ban ngành, các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát triển công tác xã hội thuộc phạm vi, chức năng của ngành.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế theo Điều 2 Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

Tổ chức tuyên truyền ngày công tác xã hội 25/3 treo băng rôn tại trạm y tế.

Tổ chức tham gia hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ công tác xã hội nói chung và công tác xã hội về lĩnh vực y tế nói riêng cho các cán bộ, viên chức làm công tác xã hội tại các trạm y tế.

4. Trung tâm Văn hoá, thể thao – HTCD xã

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xã hội trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động quần chúng nâng cao nhận thức công tác xã hội trên địa bàn xã.

5. Công an xã

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác điều tra về công tác xã hội.

6. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác xã hội; thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

7. Tài chính - Kế toán xã

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt, Tài chính - Kế toán xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân xã về kinh phí thực hiện trong khả năng cân đối ngân sách và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội xã

Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn về công tác xã hội; tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên tình nguyện tham gia công tác xã hội; tham gia triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2024 trên địa bàn xã Bông Trang, đề nghị các ban, ngành, cán bộ, công chức và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh, kiến nghị về UBND xã (thông qua công chức Văn hóa - Xã hội xã) để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐ-TBXH huyện (b/c);
- Đảng ủy, TTr.HĐND xã (b/c);
- Các ban, ngành và CBCC xã (th/h);
- UBMTTQ và các đoàn thể xã (ph/h);
- BND 03 ấp (th/h);
- CTV công tác xã hội (th/h);
- Lưu: VT, VX (toanlq).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phương